



## ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Council of University Presidents of Thailand

Office of Higher Education Commission, 3<sup>rd</sup> Floor, 328 Sri Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok, THAILAND 10400

Tel. (662) 354-3728-29 Fax. (662) 354-3730, (662) 354-3796 E-mail : contacts@cupt.net Website : www.cupt.net

### ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ที่ 6/2561

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

(Thai University Central Admission System : TCAS)

### เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

ตามร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ กันยายน 2561 กำหนดไว้ ดังนี้

“ทั้งนี้ หลักสูตรนานาชาติให้ดำเนินการรับสมัคร และบริหารจัดการในกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นอิสระ แต่ต้องจัดส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมาบริหารจัดการสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจัดทำเป็นประกาศ เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน ในกรณีที่ต้องการเข้าร่วมในรอบ 3 และรอบ 4 ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กลางของข้อกำหนดและปฏิทินการคัดเลือกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย”

ดังนั้น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศดังต่อไปนี้

#### (1) หลักสูตรนานาชาติ

หมายถึง หลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาตามที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตรว่า เป็น “หลักสูตรนานาชาติ” มีการจัดการเรียนการสอนโดยรับนักศึกษาทั้งไทยและนานาชาติ เข้าศึกษาตามปฏิทินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย หลักสูตรเหล่านี้อาจมีการจัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา หรือ 3 ภาคการศึกษา ก็ได้

#### (2) กระบวนการคัดเลือก

ให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการกำหนดปฏิทินการคัดเลือกตั้งแต่การรับสมัครการจัดสอบรายวิชาเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ หรือรูปแบบการคัดเลือกอื่น ๆ และเมื่อกระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นจนได้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้นำรายชื่อมาเข้าบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS ต่อไป

ถ้าหลักสูตรมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติกลางของระบบ TCAS เช่นเดียวกับหลักสูตรทั่วไป โดยรอบที่ 3 ให้เข้ามาเป็น 1 สาขาวิชาที่เป็นตัวเลือก 1 ใน 6 อันดับ ในรอบที่ 4 ให้จัดกลุ่มใหม่และกำหนดองค์ประกอบ เกณฑ์การคัดเลือกของกลุ่ม ส่งมายังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยตามระยะเวลาที่กำหนด

#### (3) การจัดสอบรายวิชาเพิ่มเติม

ให้มีการกำหนดวันสอบรายวิชาเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ยังเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอน และขอให้ระมัดระวังการกำหนดวันสอบที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการจัดสอบประจำภาคการเรียนของโรงเรียน การจัดสอบวิชาการระดับประเทศอื่น ๆ เช่น O-Net สามัญ 9 วิชา GAT และ PAT เป็นต้น

#### (4) การบริหารจัดการสิทธิ์

ให้มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา มาบริหารจัดการสิทธิ์ร่วมกับระบบ TCAS เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เมื่อคัดเลือกแล้วให้ส่งชื่อมาบริหารจัดการสิทธิ์ที่ ทปอ. ตามกำหนดเวลาของปฏิทินกลางในระบบ TCAS ตามรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 5 โดยทำตามข้อกำหนดของการจัดส่งรายชื่อเหมือนหลักสูตรทั่วไป ผู้สมัครจะเป็นผู้เข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบว่าจะเลือกที่ใด

#### (5) การเก็บเงินค่าเล่าเรียน

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยต้องไม่เรียกเก็บเงินมัดจำ ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด นอกจากค่าสมัครคัดเลือกในแต่ละรอบ ก่อนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้ และกรณีที่มีปัญหาตามประกาศฉบับนี้ให้คณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย